

รายงานสรุปส่งวิจัยในชั้นเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ลำดับ	รายชื่อ-สกุล	เรื่อง
1	นางกรรณิกา ขจรพงษ์	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
2	นางเอกชัย จันทร์จ่าย	การฝึกทักษะการเลื่อนมือของนักเรียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3	นางสาวปวีตรา มั่งพรมมา	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4	นายศิวะลักษณ์ คำฟู	การพัฒนาสื่อเครื่องมือวัดไฟฟ้าในรายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
5	นายวิษณุ โสมเกตรินทร์	การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดในวิชาเขียนแบบไฟฟ้า การเขียนแบบเครื่องกลไฟฟ้า ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
6	นายอานุภาพ แสันทวิสุข	การพัฒนาสื่อเครื่องมือวัดไฟฟ้าในรายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
7	นายยศวรรธน์ มณีกรรณ	การพัฒนาการเรียนรู้อาศัยสื่อเครื่องทำความเย็น วิชาเครื่องทำความเย็น ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
8	นายประกาศิต เอี่ยมมมาลา	การพัฒนาสื่อเครื่องมือวัดไฟฟ้าในรายวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์
9	นางศรisha สาระวัล	การสร้างพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
10	นางสาวจินตหรา อินทนนท์	งานวิจัยสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
11	นางสาววิบูลย์ สกุลพล	การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน รายวิชาการบัญชี ห้างหุ้นส่วนของนักเรียนระดับ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี

“เรียนดี มีความสุข”

12	นางสาวลำไย นียาทองกลาง	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด
13	นายกฤษดา กุลโชติ	การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษในงานโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการโรงแรม
14	นายสุรียา พิจารณ์	การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการต่อวงจรอย่างถูกวิธี รายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.1 แผนกอิเล็กทรอนิกส์
15	นายศุภชัย หอมหวล	การศึกษามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้สื่อสาคิตเพื่อพัฒนาทักษะในรายวิชาโปรแกรมเมเปิดคอนโทรลเลอร์ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1/1,1/2
16	นางสาวกัญญาณัฐ แก้วบัวสา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ขั้นตอนการจัดทำบัญชีในรายวิชาการะบวนการจัดทำบัญชีโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
17	นายรักเลย เรืองอ่อน	ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัส 20100 – 1007 ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์
18	นายธวัชชัย สุขเกษม	แก้ไขปัญหาการฝึกทักษะการเจาะปวช.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
19	นายอภิสิทธิ์ ชัยศักดิ์	การแก้ปัญหาการขาดทักษะด้านการลับมีดกลึง ปวช.2 แผนกวิชาช่างยนต์ วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
20	นางสาวนฤมล จันทระเสนา	การพัฒนาทักษะการพูด โดยใช้แบบฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในรายวิชาภาษาสาคานประกอบการสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
21	นางสาวยลธิดา โกลี	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านนอกเวลาของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
22	นางสาวยศวดี คำงาม	การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีของไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี
23	นางสาวกาญจนา ศีลให้อยู่สุข	การพัฒนาความสามารถในการทำโครงการวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

“เรียนดี มีความสุข”

24	นางสาววันวีรชน ศรีจันทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา การบัญชีเบื้องต้น เรื่อง งบการเงินนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
25	นางศุภรักษ์ บุญสาธ	การวิเคราะห์สาเหตุการขาดเรียนของนักเรียน รายวิชาเขียนแบบเบื้องต้น ปวช.1/1 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
26	นายรุ่งสุริยา ชมตา	ศึกษาพัฒนาทักษะการเคาะลูกด้วยช่างเท้าด้านในกีฬาเซปักตะกร้อ ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
27	นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือตามเทคนิค STAD เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาการโรงแรม
28	นายรัชมงคล ชัยศรี	การพัฒนาการรับรู้และจดจำ โดยใช้ซอฟต์แวร์แบบฝึกทักษะ เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจังหวัดอุบลราชธานี
29	นายธฤต อ่อนน้อม	เจตคติด้านวินัยในตนเองของการเรียน วิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมของ นักศึกษาช่างยนต์ ชั้น ปวส.1
30	นายธีระพงศ์ แก้วพิลา	การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติงาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการเลือกซื้อวัตถุดิบ รายวิชาการประกอบอาหารโรงแรม ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม
31	นายอรรฐพล ภูดวงดาษ	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ช่างยนต์ การไม่ส่งงาน
32	นายเจตริน อุทโท	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 20001 – 1001 ของนักเรียน ชั้น ปวช.1/3 สาขาวิชาช่างยนต์
33	นางสาวสุภารัตน์ ลำภา	การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำในภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกทักษะอ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียนช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวส.1
34	นางฉันทพร บุญเย็น	รายงานการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 (30000 – 1404) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
35	นางสาวอินทร์ธอร หงษา	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การขายออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ด้วยวิธีการสอนแบบ กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
36	นายบุญเกียรติ ใจสว่าง	การแก้ปัญหาหน้าที่ศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

“เรียนดี มีความสุข”

37	นายเทพรัตน์ แมนสถิตย์	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 ช่างยนต์ ในการไม่ส่งงาน สมุดหนังสือประจำรายวิชา
38	นายสันติ ภาคะ	การพัฒนาใบงานในการทดลองชุดฝึกเบื้องต้นของนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีววารินชำราบ
39	นายชินวัตร ทองไทย	การจัดการเรียนการสอนในวิชาวัสดุในงานเชื่อมโดยใช้เกม Kahoot ศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1/1 , 1/3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีววารินชำราบ วิชาวัสดุในงานเชื่อม (3103 - 2001)
40	นายสงกรานต์ หวังแนบกลาง	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอน 2 วิธี เรื่อง หลักการทำงานของเครื่อง 4 จังหวะ วิชางานจักรยานยนต์ รหัสวิชา 20101 - 2102
41	นางอิตติญาภรณ์ ดาโรจน์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
42	นายเทพโยธิน ปิ่นเพชร	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา งานวัดละเอียด รหัสวิชา 20101 - 2009 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 ช่างยนต์
43	นางสาวไกรสร แสนทวิสุข	การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี
44	นายอภิวัฒน์ สีดาขมภู	การวัดเจตคติที่มีต่อ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ระดับชั้น ปวช.2/1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
45	นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร	วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล